

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2560

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

หลักสูตร	ช่วงเวลาฝึกอบรม											ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	สถานที่ ฝึกอบรม	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ	
	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63							ก.ย.63
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs"			↔										ฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีกและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน	บุคลากรของฝ่ายผลิต สัตว์ปีก ฝ่ายทดสอบ คุณภาพ สหช. และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	244,100	- เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน GMP/PICs ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP/PICs ส่งผลให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกมีความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP	
2. โครงการจัดการความรู้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2563						↔							ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สหช.		สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์		-บุคลากรของ สหช มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจัดการความรู้เป็นอย่างดี - สหช.มีองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้	
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยแนวทาง TRIZ"													บุคลากร สหช. จำนวน 30 คน			72,400	- เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน สหช.และอาจเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน	
กิจกรรมที่ 2 การจัด KM day : ลานโซ่ ลานแซร์ (ความรู้)													บุคลากร สหช. จำนวน 300 คน			25,500	- บุคลากรของ สหช.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของผลสัมฤทธิ์ของวัคซีน (stability) และผลต่อความคงสภาพของวัคซีน (stability) ที่สามารถยอมรับได้	
3. โครงการฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางการทดสอบความคงสภาพของวัคซีน (stability test)"			↔										ฝ่ายประกันคุณภาพ สหช. จำนวน 40 คน	ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของ สหช.	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	28,650	- บุคลากรของ สหช.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	วิทยากรในภาคเอกชน จำนวน 1 คน
4. โครงการสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP" (Solution Preparation in Laboratory)			↔										ฝ่ายประกันคุณภาพ สหช. จำนวน 50 คน	ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของ สหช.	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	33,350	- บุคลากรของ สหช. มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการเตรียมสารในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	วิทยากรในภาคเอกชน จำนวน 1 คน
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Microsoft office 2016 Basic"	←												กลุ่มสารสนเทศ	บุคลากร สหช. 40 คน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	42,480	- เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.	วิทยากรจากงานสารสนเทศ สหช.

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"			↔													งานบริหารทรัพยากรบุคคล	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ สทช. จำนวน 41 คน	โรงแรมเขาใหญ่ - ลำตะคอง	87,050	- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทที่ห้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - เพื่อให้ สทช. สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น - เพื่อให้เรียนรู้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน	87,050	- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทที่ห้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - เพื่อให้ สทช. สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น - เพื่อให้เรียนรู้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน	จำนวน 1 คน	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ
7. โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนองาน (Conversation and Presentation Skill Course)										↔						งานบริหารทรัพยากรบุคคล	ข้าราชการ สทช. จำนวน 20 คน	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	106,600	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการวางแผนและจัดทำในการสืบทอดตำแหน่ง - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการพัฒนาพนักงาน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และสรรหาพนักงาน ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการ สทช. ที่กำหนดไว้ได้	106,600	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการวางแผนและจัดทำในการสืบทอดตำแหน่ง - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการพัฒนาพนักงาน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และสรรหาพนักงาน ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการ สทช. ที่กำหนดไว้ได้		วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันสอนภาษา